

Tạo điều kiện học tập cho học sinh vùng dịch mắc kẹt tại Thái Bình

Cuối tháng 4/2021, đợt dịch Covid-19 thứ tư xuất hiện và diễn biến phức tạp. Hơn 4 tháng qua, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội khiến những học sinh ra tỉnh ngoài chưa thể trở về địa phương học tập. Để tạo điều kiện học tập cho những học sinh này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương cho phép học sinh có thể nhập học tại nơi đang cư trú nhằm giúp các em không bị gián đoạn việc học.



Học sinh tỉnh ngoài mắc kẹt tại Thái Bình được Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) hỗ trợ sách giáo khoa, tài liệu học tập.

Con được nghỉ hè, chị Ngô Mai Phương, quận Hà Đông (Hà Nội) cho con về quê với ông bà nội ở phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình). Chị Phương chia sẻ: Con được nghỉ hè cũng là lúc tình hình dịch bệnh ở Hà Nội diễn biến phức tạp nên tôi cho con về quê vừa để tránh dịch vừa để con có kỳ nghỉ hè vui vẻ bên ông bà. Nhưng hiện Hà Nội vẫn đang giãn cách xã hội, hơn nữa khu phố chúng tôi đang ở bị phong tỏa vì xuất hiện các ca mắc Covid-19. Vì vậy, tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương và Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tạo điều kiện cho con học tập trong thời gian chưa đón con về Hà Nội. Việc tiếp nhận con vào học tập tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo được thực hiện nhanh chóng và rất thuận lợi.

Các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội vào học tập. Chúng tôi đã sắp xếp lớp học cho các em và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho các em học tập. Chương trình học của những học sinh này sẽ được thực hiện như các học sinh khác trong trường, bảo đảm chất lượng giáo dục. Qua rà soát, hiện thành phố Thái Bình có 144 học sinh ở tỉnh, thành phố khác đang mắc kẹt tại Thái Bình có nhu cầu đăng ký học tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố vì chưa trở về địa phương do dịch Covid-19. Ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết: Phòng đã chỉ đạo các trường tiếp nhận học sinh vào học, bố trí lớp cho học sinh theo đúng đối tượng; đồng thời, quan tâm hỗ trợ học sinh các điều kiện học tập cần thiết, tạo thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Khi

biến phức tạp, huyện Kiến Xương có nhiều học sinh từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học mới. Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tiếp nhận, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Cùng với đó, thực hiện việc xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được tiếp nhận để khi các em trở lại trường cũ học tiếp sau thời gian phong, chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện toàn tỉnh có 2.475 học sinh tỉnh ngoài hiện đang ở với người thân tại Thái Bình có nhu cầu, nguyện vọng học tập tại địa phương và 2.473 học sinh Thái Bình đang mắc kẹt ở tỉnh ngoài. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương giải quyết vấn đề cấp bách là cho học sinh vào học tập tại nơi cư trú khi bước vào năm học mới. Với chỉ đạo kịp thời này mà nhiều học sinh Thái Bình đang mắc kẹt ở các địa phương khác do dịch đã được ngành Giáo dục nơi các em đang cư trú hỗ trợ được học tập trong thời gian này. Đối với những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi đã chỉ đạo các trường tổ chức dạy học trực tuyến cho các em; khi dịch được kiểm soát tốt, các cơ sở giáo dục sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp nhận các em trở về trường cũ học tập.

DẶNG ANH

Đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM

Song song với phương thức trả trực tiếp, việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) qua thẻ ATM đã và đang được BHXH tỉnh, ngành bưu điện và các ngân hàng thực hiện hiệu quả. Đây là phương thức không chỉ mang đến nhiều tiện ích cho người sử dụng mà còn bảo đảm an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

nhầm lẫn, sai sót, giúp công tác thanh toán chính xác, kịp thời. Ngoài ra, người hưởng cũng có thể tiếp cận và giao dịch một số dịch vụ như: thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, mua hàng tại các điểm có hỗ trợ thanh toán qua thẻ... Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM còn giúp người hưởng hạn chế tiếp xúc, đi lại, tập trung đồng người, góp phần chung tay phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Thực hiện mục tiêu của Chính phủ đến năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị và thực hiện chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao hàng năm, BHXH tỉnh đã kịp thời tham

mu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện các giải pháp để vận động, khuyến khích, phát triển người hưởng nhận các chế độ BHXH qua thẻ ATM. Tính đến tháng 8/2021, toàn tỉnh có 99.739 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trong đó 11.723 người nhận qua thẻ ATM, chiếm 11,75% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chủ yếu ở khu vực đô thị (7.321 người). Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết thêm: Để tiếp tục phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh

THU HOÀI



Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thuận tiện hơn khi sử dụng thẻ ATM.

Trên ếch, dưới cá - mô hình hiệu quả

Chọn cách nuôi ếch trên ao cá để phát triển kinh tế, qua 8 năm, mô hình của chị Nguyễn Thị Chuyên, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã phát huy hiệu quả, cho thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm.

Đến thăm mô hình của chị Chuyên, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cách sắp xếp nuôi trên ếch, dưới cá rất khoa học, thoáng đãng, sạch sẽ. Với trên 1,5 mẫu mặt nước, chị cải tạo,

xây dựng thành 2 ao nuôi ếch, trong đó bố trí 56 lồng lưới để nuôi ếch trên mặt nước, mỗi lồng nuôi khoảng 2.500 con ếch thịt và một khu riêng để nuôi 3.000 - 5.000 con ếch bố mẹ cùng hàng vạn ếch giống; ở dưới

ao chị nuôi cá rô đầu vuông. Việc kết hợp trên ếch, dưới cá không chỉ tiết kiệm công vệ sinh nuôi thả mà chất thải của ếch sẽ là nguồn thức ăn cho cá. Ngược lại, cá sẽ "làm nhiệm vụ" vệ sinh đáy ao, cải tạo nguồn

nước, hạn chế dịch bệnh xảy ra. Chị Chuyên chia sẻ: Khi địa phương có chủ trương chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, tôi bán với chồng rồi mạnh dạn xin cấp phép chuyển đổi. Do xác định ngay từ đầu nuôi con gì nên tôi không ngần ngại tiến hành thuê người đào ao đồng thời tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trên sách báo, mạng xã hội để áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình của mình. Lúc đầu còn nhiều khó khăn về thị trường, kinh nghiệm chăn nuôi nhưng trải qua nhiều lần thất bại, lâu dần tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm. Ếch rất dễ nuôi, có thể chủ động được nguồn thức ăn, ít xảy ra dịch bệnh nên chi phí đầu tư thấp. Để bảo đảm nguồn ếch thịt cung cấp cho thị trường, chị Chuyên nuôi gối liên tục, thu hoạch luân phiên. Mỗi lồng nuôi cách nhau 10 - 15 ngày để phân loại. Cứ một tháng thu ếch



Chị Chuyên (người bên trái) chăm sóc ếch nuôi.

giống một lần, 2 - 3 tháng bắt đầu thu hoạch ếch thịt. Từ đầu năm đến nay chị đã cung cấp ra thị trường khoảng 6 tấn ếch thịt, 6 vạn ếch giống, mỗi tháng thu về gần 20 triệu đồng. Hiện nay, ếch giống và ếch thịt của gia đình chị thu hoạch đến đâu đều được thương lái đến mua ngay đến đó, thậm chí có những thời điểm không có đủ để cung ứng cho thị trường. Ông Vũ Văn Thọ, thôn Cặp, xã Hùng Dũng (Hưng Hà) là khách quen của gia đình chị Chuyên cho biết: Tôi thường xuyên mua ếch của gia đình chị Chuyên, mỗi lần khoảng 1 tấn ếch thịt để đổ cho các chợ. Ếch của gia đình chị Chuyên rất to, khỏe, dễ bán.

Chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duyên Hải cho biết: Để giúp chị Chuyên xây dựng mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duyên Hải đã đứng ra giúp chị vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để đầu tư. Nhờ năng động, chịu khó, dám nghĩ dám làm nên đến nay mô hình của chị đã cho hiệu quả kinh tế cao. Từ mô hình này, chúng tôi sẽ nhân rộng và khuyến khích các hội viên đến học tập và làm theo.

THANH THỦY

▶ THÀNH PHỐ Triển khai các hoạt động tết Trung thu năm 2021

Để bảo đảm cho trẻ em trên địa bàn thành phố Thái Bình được đón tết Trung thu an toàn, vui vẻ trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố Thái Bình đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Tổ chức các hoạt động tặng quà, học bổng, thăm hỏi, động viên trẻ em là con những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Đẩy mạnh học bổng các nguồn lực xã hội để tặng quà cho các em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Trung thu; ngăn chặn, xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm đồ chơi, trò chơi không mang tính giáo dục, độc hại cho trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Hướng dẫn các trường tổ chức các hoạt động tết Trung thu cho học sinh bằng hình thức phù hợp với yêu cầu công tác phòng, chống dịch, bảo đảm ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm để các em đón tết Trung thu vui vẻ.

ĐỨC DÙNG

▶ HỘI LHPN XÃ ĐÔNG LÂM Giúp 16 hội viên thoát nghèo bền vững

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Lâm (Tiền Hải) hiện có 1.147 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội. Thực hiện phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế" và mô hình "Giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ", Hội đã phối hợp với các ngân hàng duy trì và phát triển nguồn vốn gần 7 tỷ đồng cho 185 hộ vay, đồng thời tích cực hỗ trợ hội viên học nghề, liên hệ với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho gần 500 chị em có thu nhập từ 3 - 6 triệu đồng/tháng. Từ những hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, đến nay Hội LHPN xã đã giúp 16 hội viên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, Hội còn thực hiện tốt phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch".



Nhiệm vụ hội viên phụ nữ xã Đông Lâm (Tiền Hải) được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp.

MẠNH THẮNG